

Biểu mẫu 09*(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)***UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG THCS CỤ KHÊ****THÔNG BÁO****Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở
và trường trung học phổ thông năm học 2024-2025**

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp			
		Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9
I	Điều kiện tuyển sinh	HS thường trú, tạm trú tại xã Cụ Khê, ở độ tuổi 11 tuổi (SN 2013), đã HTCTTH. Trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội.	HS thường trú, tạm trú tại xã Cụ Khê và một số địa bàn lân cận, trong độ tuổi quy định, đã hoàn thành chương trình lớp 6.	HS thường trú, tạm trú tại xã Cụ Khê và một số địa bàn lân cận, trong độ tuổi quy định, đã hoàn thành chương trình lớp 7.	HS thường trú, tạm trú tại xã Cụ Khê và một số địa bàn lân cận, trong độ tuổi quy định, đã hoàn thành chương trình lớp 8.
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	Thực hiện Chương trình GDPT 2018 do Bộ GD&ĐT ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.			
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của HS	Nhà trường thường xuyên thông báo kết quả học tập và rèn luyện của HS qua phần mềm truyền thông EnetViet và các kênh thông tin khác để phụ huynh nắm bắt được tình hình học tập của con ở trên lớp; gia đình liên hệ thường xuyên với nhà trường qua GVCN để cùng phối hợp giáo dục HS. HS phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của HS THCS được quy định tại Thông tư 32/2020-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ GD-ĐT. Đồng thời, chấp hành nghiêm túc Nội quy của nhà trường.			
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của HS ở cơ sở giáo dục	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng học của nhà trường đảm bảo đủ cho 19 lớp học (1 buổi/ngày, trong đó có 16 lớp học tại phòng học và 3 lớp học tại các phòng học bộ môn). Trong mỗi phòng học được trang bị bàn ghế HS đảm bảo đúng quy định, bảng chống loá, đèn chiếu sáng, ti vi hoặc máy chiếu, quạt, giá để bình nước và cốc uống nước, đảm bảo phục vụ tốt cho việc giảng dạy và học tập. - Nhà trường có trang thiết bị dạy học đáp ứng được nhu cầu học tập của HS. - Trong năm học, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các buổi ngoại khoá, các buổi sinh hoạt đội, giáo dục giới tính,... để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS. 			
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của HS dự kiến đạt được	<ul style="list-style-type: none"> - Cuối năm học, có trên 95% HS được đánh giá rèn luyện Tốt; dưới 5% HS được đánh giá rèn luyện Khá, không có loại Đạt và Chưa đạt - Cuối năm học, dự kiến có 99% HS lớp 6,7,8 được lên lớp thẳng, 100% HS lớp 9 được công nhận Tốt nghiệp THCS, đứng thứ 12/21 các trường THCS trong huyện về trung bình điểm thi vào THPT công lập. - Duy trì sĩ số: 100% - Cuối năm học, 100% HS đều có đủ sức khỏe để học tập, sinh hoạt, vui chơi. 			
VI	Khả năng học tập tiếp tục của HS	Tiếp tục học lên lớp 7	Tiếp tục học lên lớp 8	Tiếp tục học lên lớp 9	-100% HS tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT hoặc học nghề.

Thanh Oai, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**Nguyễn Thanh Tùng**